
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 902 — 555. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði.

Frá Árna Steinari Jóhannssyni og Jóni Bjarnasyni.

1. Hvað hefur ráðherra gert eða hyggst gera varðandi rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar í
ljósi þess að mjög hefur dregið úr skelfiskveiðum á svæðinu?

2. Hefur ráðherra áform um að bregðast við vanda þeirra fiskvinnslufyrirtækja á svæðinu
sem hafa reitt sig á skelfiskvinnslu?


